



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูงานการสอนซึ่งเป็นบุคคลผู้ที่เป็นศรัทธายกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลกระทบต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้อย่างดี เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาสหรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มิมีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลกระทบต่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำความดีให้ปรากฏแก่ครู นักเรียน และสาธารณชน เป็นการกระตุ้นให้บุคคลและหน่วยงานยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน เพื่อรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ จึงขอประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมบุรณ์ สันชมภู)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูสายผู้สอน ผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่ ๑ นางนิตยา วิ่งเร็ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ลำดับที่ ๒ นางสาวทับทิม เป็งขวัญ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

ลำดับที่ ๓ นายนิคม จันทบ ครูชำนาญการ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษา

